

BÁO CÁO
Hoạt động chuyển đổi số trong các trường học

Thực hiện Quyết định số 1829/QĐ-UBND, ngày 30/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Công văn số 2142/STTT-CNTT, ngày 31/8/2023 của Sở Thông tin truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá, thẩm định thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí chuyển đổi số và hồ sơ đề nghị công nhận xã phường thị trấn hoàn thành tiêu chí chuyển đổi số hàng năm;

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 222/KH-GDĐT ngày 18/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Hóa về việc hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Hoàng Hóa; Công văn số 548/GDĐT -THCS ngày 05/9/2023 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Hoàng Hóa về việc Hướng dẫn thanh toán theo phương thức không dùng tiền mặt.

Thực hiện nội dung chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, Ủy ban nhân dân xã Hoàng Kim báo cáo kết quả nội dung chỉ số thực hiện đánh giá như sau:

1. Đánh giá chỉ tiêu 3 về xã hội số, tiêu chí 3.7 “ Các trường tiểu học đến trung học cơ sở hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở”

Thực hiện Kế hoạch số 222/KH-GDĐT ngày 18/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàng Hóa về việc hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Hoàng Hóa.

Các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Hoàng Kim đã phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc và hoàn thiện mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở, trong các phần mềm quản lý của nhà trường. Cụ thể:

- Trường Tiểu học đang sử dụng các phần mềm: Phổ cập (<http://pcgd.vn>); Quản lý CBCCVC (<http://thanhhoa.vnerp.vn>); Cơ sở dữ liệu ngành GD&ĐT (<http://csdl.thanhhoaedu.vn>); Hệ thống quản lý nhà trường (<http://smas.edu.vn>). Bảo hiểm y tế.

- Trường THCS đang sử dụng các phần mềm: Phổ cập (<http://pcgd.vn>); Quản lý CBCCVC (<http://thanhhoa.vnerp.vn>); Cơ sở dữ liệu ngành GD&ĐT (<http://csdl.thanhhoaedu.vn>); Sở liên lạc điện tử Hệ thống quản lý nhà trường (<http://thanh.hoa.vn.edu.vn>). Dịch vụ công lĩnh vực Bảo hiểm y tế, BHXH. Phần mềm kế toán hỗ trợ kê khai thuế.

Đến thời điểm hiện tại 100% trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã đã hoàn thiện các mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số.

2. Đánh giá chỉ số 3 về xã hội hóa, tiêu chí 3.8 “Tỷ lệ cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt”

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 548/GDDĐT -THCS ngày 05/9/2023 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Hoằng Hóa về việc Hướng dẫn thanh toán theo phương thức không dùng tiền mặt.

UBND xã phối hợp các nhà trường trên địa bàn xã để tuyên truyền vận động nhân dân và các bậc phụ huynh sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong đó có thanh toán các khoản thu của nhà trường, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Ban giám hiệu Trường Mầm non đã làm thông báo số 11/TB-MN ngày 13/9/2023 về hướng dẫn thanh toán theo phương thức không dùng tiền mặt, gửi đến các cô giáo và các bậc phụ huynh. Trường Tiểu học có thông báo số 09/TB-TH ngày 10/9/2023, Trường THCS có thông báo số 08/TB-THCS ngày 11/9/2023 về việc hướng dẫn thanh toán theo phương thức không dùng tiền mặt.

Nhà trường sẽ trang bị sẵn sàng phương tiện phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt, tích hợp sẵn sàng module thanh toán trong phần mềm quản lý trường học, cơ sở giáo dục. Thông báo số tài khoản của nhà trường để các bậc phụ huynh thuận tiện chuyển khoản. Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp, bộ phận kế toán hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh học sinh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán học phí và các dịch vụ giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho người học và gia đình người học; tăng tối đa số lượng và giá trị thanh toán không dùng tiền mặt trong tổng số lượng và giá trị thanh toán của cơ sở giáo dục và đào tạo.

- STK trường Tiểu học: 3518201010508 - Ngân hàng Agribank Hoằng Hóa.
- STK trường THCS: 952331050975 - Ngân hàng Agribank Hoằng Hóa.

Tính đến thời điểm tháng 11/2023, trên địa bàn xã có 2/3 trường là trường Tiểu học và trường THCS đang thực hiện và hoàn thiện hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong nhà trường, đạt tỷ lệ 69%.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Ban Chỉ đạo CDS huyện (b/c);
- Ban Chỉ đạo CDS xã (t/h);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Quang Thành